



Hệ Thống Để Thành Công

Một trong những chìa khóa đưa đến sự thành công bền vững trong môi trường học đường đầy thử thách là khả năng phát triển và sử dụng mạng lưới hỗ trợ. Bởi vì chúng tôi là phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên hỗ trợ, và ban giám hiệu không sống và làm việc trong chân không - có những người xung quanh chúng tôi, những người có thể hỗ trợ chúng tôi đồng thời hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi có thể rút được kiến thức và chuyên môn của nhau, học cách xử lý các tình huống tương tự khác hoặc theo đuổi những cơ hội tương tự. Chúng tôi có thể chia sẻ nguồn lực, giúp đỡ và khuyến khích nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Mạng lưới hỗ trợ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng đồng thời mở rộng ranh giới cá nhân và nghề nghiệp của mình, cho phép chúng tôi đạt được kết quả mà trước đây chưa từng đạt được khi làm việc một mình.

Một khi hệ thống các mối quan hệ rất quan trọng đối với cá nhân thì nó cũng rất quan trọng đối với các tổ chức. May mắn thay, không cần biết trường của quý vị tọa lạc ở đâu, trong cộng đồng của quý vị luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho nhà trường. Họ mang đến các chương trình, chia sẻ chuyên môn và cung cấp nguồn lực cho nhà trường. SAC có thể dẫn đầu việc nghiên cứu, vạch ra những nguồn lực, liên hệ và phát triển quan hệ đối tác. Được hướng dẫn bởi viễn ảnh và kế hoạch hành động được triển khai của nhà trường, SAC xây dựng quan hệ đối tác để hỗ trợ, đưa ra những giải pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu của nhà trường.

Ủy Ban Cải Cách Học Đường

Chủ Tịch

Pedro A. Ramos

Ủy Viên

Joseph A. Dworetzky

Feather Houstoun

Wendell E. Pritchett

Sylvia P. Simms



Sở Giáo Dục Philadelphia

Giám Đốc Sở Giáo Dục

William R. Hite Jr.

Trưởng Phòng Gia Đình & Cộng Đồng

Evelyn Sample-Oates

Quản Lý Viên Chương Trình Cho Hội Đồng Cố

Vấn Học Đường

Julia Manokhina

Để biết thêm chi tiết về các Ủy Ban Cố Vấn Học Đường, xin đọc trang web www.philasd.org/sac, e-mail: sac@philasd.org, hoặc gọi số 215-400-4180.

Nếu quý vị muốn trở thành một thành viên của SAC, xin vui lòng điền đơn ứng cử SAC trực tuyến hoặc yêu cầu lấy đơn tại trường.

Nếu SAC của quý vị hiện nay không chấp nhận thành viên mới, xin vui lòng tìm hiểu về cuộc họp SAC tiếp theo và đến dự như là một người khách. Quý vị có thể nộp đơn ứng cử của mình và ra tranh cử trong năm học tới.



Tiếng Nói Của Quý Vị Được Lắng Nghe
Tham Gia Vào

{SAC}
School Advisory Council

SAC =

Tầm Nhìn
Công Tác Nhóm
Cam Kết
Sáng Tạo
Kết Quả

Cơ Hội Làm Cho Trường Quý Vị Tốt Hơn

www.philasd.org/sac



Ủy Ban Cố Vấn Học Đường Là Gì ?

Ủy Ban Cố Vấn Học Đường (SAC) là một ủy ban có đại diện các thành phần của toàn trường mỗi khi thảo luận và ra quyết định những vấn đề có ảnh hưởng đến toàn trường.

SAC mời tất cả các bên liên quan đến để chia sẻ những ý kiến có thể giúp nhà trường trở nên một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả học sinh. Khi cung cấp một nơi tập hợp những ý kiến và quan điểm khác nhau, SAC sẽ trở thành một diễn đàn cho việc đối thoại và hợp tác giữa các thành viên và các bên liên quan mà họ đại diện.

SAC cũng là một nhóm làm việc chịu trách nhiệm về hành động và kết quả mà học đạt được.

Mỗi SAC sẽ có số lượng thành viên khác nhau nhưng làm theo cùng một hướng dẫn chung.

Tất cả các SAC có tổng cộng từ 7 đến 21 thành viên được bầu lên bao gồm:

- Hiệu trưởng
- Ít nhất là 2 nhân viên của trường
- Đại diện thành viên của các tổ chức đối tác cộng đồng
- Phụ huynh sẽ chiếm tỷ lệ đa số (51% hoặc cao hơn) số ghế trong SAC
- Ít nhất có 3 học sinh trung học (không bắt buộc đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở)

Khi thành lập SAC lần đầu tiên, trường của quý vị sẽ quyết định các thành phần trong SAC. Sau khi hình thành, SAC của quý vị sẽ có cơ hội để xét lại và thay đổi quyết định này.

Các thành viên SAC được bầu lên (trừ hiệu trưởng và chủ tịch Hội Phụ Huynh Học Sinh) được lựa chọn thông qua một quá trình bầu cử dân chủ và dự kiến sẽ phục vụ một nhiệm kỳ hai năm. Xin vui lòng truy cập www.philasd.org/ SAC để biết thêm thông tin về thành viên SAC và quá trình lựa chọn cũng như diễn đơn ứng cử SAC trực tuyến ở trường của quý vị.

Những cá nhân khác đều được hoan nghênh tham gia vào các cuộc họp SAC, nhưng chỉ có các thành viên được bầu lên mới có thể đưa ra quyết định và kiểm soát chương trình phiên họp.



Viễn Ảnh

Viễn ảnh có sức mạnh thực sự để đón nhận những cá nhân đa dạng, liên kết họ lại vì một mục đích và cống hiến độc nhất. Nó mở ra sự sáng tạo của chúng tôi, tạo ra một hướng đi và mang lại sinh lực cho chúng tôi hành động và đạt kết quả. Viễn ảnh giúp chúng tôi tập trung nỗ lực của mình, giúp chúng tôi có động lực và cho phép chúng tôi đo lường sự tiến bộ của mình trên bước đường thực hiện. Viễn ảnh chung cũng giúp chúng tôi sắp xếp công việc của mình, hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra một tập thể quan trọng cần

thiết cho sự thay đổi thực sự và bền vững.

Ủy Ban Cố Vấn Học Đường là một phương tiện hoàn hảo để thống nhất những ý kiến và quan điểm khác nhau thành một viễn ảnh duy nhất được sự chia sẻ và hỗ trợ của toàn cộng đồng nhà trường. Được trang bị với một viễn ảnh, SAC sẽ cung cấp một đòn bẩy và một cơ cấu hỗ trợ cho mọi hành động, từ việc dẫn đầu để triển khai kế hoạch hành động để xác định nguồn lực sẵn có, hình thành các liên minh nội bộ và bên ngoài, và xây dựng quan hệ đối tác có thể giúp nó biến viễn ảnh thành hiện thực.

Từ “Tôi” Đến “Chúng Tôi”

Để phục vụ như là một chất xúc tác cho hành động và một động cơ lèo lái công việc, SAC cần phải được thống nhất và làm việc như một đội. Mặc dù làm việc nhóm thì thú vị và vui vẻ nhưng cần phải làm việc thực sự và có quyết tâm mới làm được như vậy.

Vì chúng tôi muốn quý vị có kinh nghiệm tốt về hoạt động nhóm, chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên SAC bước đầu tiên và kiên quyết là cam kết tham gia vào SAC. Quyết tâm này giúp chúng ta tìm hiểu được cách thức chuyển tiếp từ bản sắc, ý kiến và chương trình của cá nhân trở thành một phần của nhóm để hỗ trợ bản sắc, ý kiến và chương trình của tập thể. Đó là một trong những nền tảng của việc xây dựng một SAC hiệu quả.

